

กยท.ตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง งดกรีดยางช่วงผลัดใบและแตกใบอ่อน

ตรัง/ นายวีระเทพ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่ยางผลัดใบ โดยใบยางจะมีสีเหลืองและร่วงหล่นจากต้น เป็นสัญญาณเตือนให้เจ้าของสวนยางควรหยุดกรีดยางในช่วงนี้ เนื่องจากต้นยางจะไม่มีใบสีเขียวเพื่อการสังเคราะห์แสง ทำให้ต้องเคลื่อนย้ายอาหารที่เป็นแป้งและน้ำตาลจากใบแก่ไปเก็บไว้ที่บริเวณลำต้น และเมื่อยางเริ่มแตกใบอ่อนอาหารที่ถูกเก็บไว้ที่ลำต้นจะถูกนำไปใช้สร้างใบอ่อนของต้นยาง ในช่วงนี้ถ้าเกษตรกรยังฝืนกรีดยาง ก็จะเป็นเหมือนการแย่งอาหารต้นยาง ส่งผลให้ยางเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทำให้ต้นยางไม่สมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่ออายุการกรีดยางที่ยาวนานของต้นยางในอนาคต

นายวีระเทพ เปิดเผยต่อว่า ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางควรหยุดกรีดยางในช่วงที่ยางผลัดใบและแตกใบอ่อน เพื่อเป็นการพักต้นยางพารา ให้สามารถสะสมอาหารไปหล่อเลี้ยงใบอ่อนเพื่อสร้างความเจริญเติบโต และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยาง โดยจะเริ่มกรีดยางได้อีกครั้ง ในช่วงที่ใบยางที่แตกใหม่เจริญเต็มที่และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม อย่างไรก็ตามช่วงที่ยางผลัดใบเกษตรกรควรเลือกทำอาชีพเสริมอื่นๆ โดยใช้เนื้อที่ว่างที่มีอยู่ในสวนยาง ทั้งนี้

สามารถขอคำแนะนำได้ที่สำนักงาน กยท.ทุกพื้นที่ใกล้บ้าน

“จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ กยท.จังหวัดตรัง มีความห่วงใยสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่อาจขาดแคลนน้ำจนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ดังนั้นเกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญในการดูแลสวนยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางปลูกใหม่ และสวนยางเล็ก อายุไม่เกิน 3 ปี ที่จะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม เช่นการกำจัดวัชพืชในสวนยาง พร้อมทั้งหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คลุมโคนต้นยางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน ซึ่งการจัดการและหมั่นตรวจตราดูแลสวนยางอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งได้” นายวีระเทพ กล่าว

นายวีระเทพ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เกษตรกรควรทำแนวกันไฟในสวนยางพารา นำเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นยาง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้ นอกจากนี้การปลูกพืชแซมในสวนยางที่ให้ความชุ่มชื้นกับดิน อาทิ กล้วย และสับปะรด ก็สามารถช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวสวนยางระหว่างช่วงปิดกรีดยางอีกทางหนึ่ง”

สปท.จี้รัฐลดยปฎิรูป‘ยางพารา’ทั้งระบบ

แนะไทยทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง10ปี แก้กฎหมาย “กยท.”เข้าแทรกแซง

สปท.แนะปฏิรูปยางพาราทั้งระบบ หนุนตั้งโรงงานแปรรูปยางให้สิทธิประโยชน์เทียบเท่าลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหวังสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมยาง “อู๋หทัย”ระบุปริมาณเพาะปลูกยางในซีแอลเอ็มวีเพิ่มกดดันราคา

นายอู๋หทัย สอนหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เพื่อแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบในคณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) กล่าวว่า ได้เสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืนให้กับคณะกรรมการฯ ด้านเศรษฐกิจ ที่มีนายสตีเฟ่น ลิมพงศ์พันธุ์ เป็นประธานพิจารณา เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการปลูกและผลิตยางพาราทั้งระบบ เนื่องจากแนวโน้มราคายางพาราที่มีทิศทางปรับตัวลดลง ตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและการฟื้นตัวของราคายางพารา โดยรวมยังไม่มากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว

นอกจากนี้ยางพารายังมีการแข่งขันราคามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีปริมาณปลูกยางพารามากขึ้นกว่า 2.2 ล้านตัน ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีแผนรองรับในการแก้ไขอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบที่มีอยู่กว่า 7 แสนล้านบาทหรือ 5.1%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหายางพาราที่ยั่งยืนจะต้องมีการทบทวนนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับยางพาราว่าจะไปในทิศทางใด โดยจะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทยางพาราของประเทศในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าว่า อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใดรวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ผลิตและแปรรูปยางพาราระดับโลก

โดยรัฐบาลต้องกำหนดนโยบายนี้เป็นการแข่งขัน และดำเนินการควบคู่กับแผนแม่บทยาง ซึ่งจะต้องมีการศึกษาถึงทิศทางการดำเนินงานและอนาคตของยางพารา รวมทั้งจะต้องมีการขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกันทั้งนโยบายการเงิน มาตรการการค้า รวมทั้งกำหนดสิทธิประโยชน์ในการลงทุนสูงสุดให้กับผู้ที่จะมาลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในประเทศไทยในระดับสูงสุดเทียบเท่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ยางพาราของประเทศไทย สามารถนำกรณีศึกษาของประเทศมาเลเซียได้ โดยมาเลเซียมีการวางแผนในการปรับเปลี่ยนจากผู้ปลูกยางพาราเป็นผู้ผลิตยางแปรรูปตั้งแต่ปี 2523 และปัจจุบันสามารถเป็นผู้ส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลกได้ ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยเน้นที่การใช้ยางพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เป็นสองเท่าของปัจจุบัน ขณะที่เกษตรกรที่เพิ่มผลผลิตไม่ได้ ควรหาอาชีพใหม่ เพื่อลดปริมาณยางพาราคุณภาพต่ำลง

นอกจากนี้ควรให้มีการตั้งคณะทำงานแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ให้สอดคล้องกับการทำงานของกรการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) โดยเฉพาะประเด็นในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ

ที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาตลอด ทำให้ขาดความชัดเจนในทิศทางการแก้ปัญหา รวมทั้งพบว่าการแทรกแซงราคาในอดีตมีการแทรกแซงในระดับราคาที่แตกต่างกันเช่นต่ำกว่า 70 บาทต่อกิโลกรัม หรือบางครั้งต่ำกว่า 40 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล

ดังนั้นจึงน่าจะมีการกำหนดคราคว่างอิงว่าเมื่อราคายางดิบหรือน้ำยางสด ลดลงถึงระดับราคาเท่าไร แล้วจึงให้ กยท.เข้าไปช่วยแก้ปัญหาหรือแทรกแซงราคายางได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหา ซึ่งหลายครั้งการแก้ปัญหายางพาราในอดีตมักถูกผูกโยงเข้ากับการเมือง

มธ. ต่อยอดผลงาน 'พาราโวล่า' ชั้บมัน ครั้งแรกของโลก

● เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวสตาร์ทอัพ วัสดุเก็บกักน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพารา ครั้งแรกของโลก โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ปกรณัม เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้คิดค้นและพัฒนา นวัตกรรมวัสดุเก็บกักน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพารา

ศ.ดร.สมคิด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนองตอบนโยบายรัฐบาลต้องการ พาสังคมไทยก้าวสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ประเทศไทย 4.0” ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำความรู้ไปแก้ไขปัญหา แต่ติดปัญหาการต่อยอดไปสู่การตลาด เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะน้ำมันหาคูแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาพสัด้ว

ต่างๆ เป็็นคราบน้ำมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลก มหาวิทยาลัยได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ “พาราโวล่า” ช่วยดูดซับน้ำมันครั้งแรกของโลก และเป็นนวัตกรรมที่สนองต่อทั้งนโยบายสตาร์ทอัพ นโยบายส่งเสริมการแปรรูปยางพาราของ ไทย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่อยู่ภายใต้ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้าน ศ.ดร.สุวดีกล่าวว่า ปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล หรือแม่น้ำ จากที่ผ่านมามีทำให้เกิดแนวคิดนำน้ำยางพารามาต่อยอดผลิตเป็นวัสดุเก็บกักน้ำมัน ที่ใช้ซ้ำได้ทั้งวัสดุเก็บกักและน้ำมัน ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแยกน้ำกับน้ำมันได้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูดซับน้ำมันได้ภายใน 3 วินาทีท ใช้ซ้ำได้ 100 ครั้ง น้ำมันที่เก็บมาได้สามารถรีดกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

“ขณะนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และต่อยอดกับบริษัทเอกชน ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “พาราโวล่า” โดยใช้น้ำยางพาราภายในประเทศ เป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ซึ่งผลิตภัณฑ์พาราโวล่าเป็นไปได้ในการต่อยอด นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้ภายใน 4 เดือน โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย แสดงให้เห็นว่าสตาร์ทอัพโดยคนไทยมีความเป็นไปได้” ศ.ดร.สุวดีกล่าว

นักวิทยาศาสตร์ค้นนวัตกรรมเก็บน้ำฝนจากยางพารา

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ทำพระจันทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Start Up วัสดุกักเก็บน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพาราครั้งแรกของโลก โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูริย์อธิการบดีมธ. กล่าวว่า มธ. สนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพาสังคมไทยก้าวสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ประเทศไทย 4.0” จึงต่อยอดผลิตภัณฑ์ “พาราโวล่า” ซึ่งช่วยดูดซับน้ำมันครั้งแรกของโลก และยังถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สนองต่อทั้งนโยบาย Start Up ส่งเสริมการแปรรูปยางพาราของไทย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่อยู่ภายใต้ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ. ซึ่งพร้อมจดสิทธิบัตรและต่อยอดเชิงพาณิชย์

ด้าน ผศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมวัสดุกักเก็บน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพารา กล่าวว่า ได้เห็นถึงปัญหาน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล หรือแม่น้ำ ทำให้เกิดแนวคิดนำน้ำยางพารามาต่อยอดผลิตเป็นวัสดุเก็บกักน้ำมัน ที่ใช้ซ้ำได้ทั้งวัสดุเก็บกักและน้ำมันไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแยกน้ำกับน้ำมันได้อย่างชัดเจน โดยวัสดุดูดซับน้ำมันจะสามารถดูดซับน้ำมันได้ทันทีภายใน ๓ วินาทีที่สัมผัสน้ำมัน ใช้ซ้ำได้ 100 ครั้ง น้ำมันที่เก็บมาได้สามารถรีดกลับมาใช้ได้อีกครั้ง และใช้ได้กับน้ำมันทุกชนิด ขณะนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และต่อยอดกับบริษัทเอกชน ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “พาราโวล่า” โดยใช้น้ำยางพาราจากภายในประเทศ เป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือชาวสวนยางพารา.

เมื่อ “มาเลเซีย” พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส



หากจะกล่าวถึงประเทศในอาเซียน ความกังวลที่นักลงทุนมีต่อประเทศมาเลเซียดูจะหนักหนาที่สุด ด้วยราคาน้ำมันในตลาดโลกในปี 2558 ลดฮวบไปกว่าครึ่ง ย่อมกระทบต่อสถานะประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในภูมิภาค แน่หนอนว่ารายได้หลักของประเทศย่อมกระเทือนไปโดยปริยาย ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับนักลงทุนที่ติดตามข่าวสารการเมืองอย่างใกล้ชิด คงทราบว่าการเมืองที่เคยมีเสถียรภาพยาวนาน กลับเริ่มต้นมรสุมครั้งใหม่ เมื่อผู้นำประเทศถูกครหาในเรื่องธรรมาภิบาล กระตุ้นให้เงินทุนต่างชาติไหลออก จนค่าเงินริงกิตในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่ามากที่สุด ในภูมิภาคถึงกว่า 23% แม้รัฐบาลจะพยุงค่าเงินด้วยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็ตาม

แต่กลับนำแปลก ทั้งที่เจอเรื่องร้ายทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองรุมเร้าอย่างหนัก แต่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้กว่า 5% ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนๆ เสียด้วย ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ เช่น รัสเซีย หรือซาอุดีอาระเบีย เศรษฐกิจกลับหดตัวอย่างชัดเจน คำถามตามมาคือ ประเทศมาเลเซียทำอย่างไรถึงยังประคองประคองเศรษฐกิจในภาวะคับขันให้เติบโตได้ดีเช่นนี้

ผู้นำมาเลเซียหันมองการณ์ไกลและเตรียมรับมือไว้นานแล้ว เพราะความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เริ่มปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยวางแผนมุ่งเป้าหมายประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วและมีรายได้สูงภายในปี 2563 หรือที่เรียกว่า Economic Transformation Programme (ETP)

แผนงานสำคัญ คือ การปรับโครงสร้างจากประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปาล์ม และยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าที่มักเผชิญ “สงครามราคา” จากภาวะสินค้าล้นตลาดอยู่เสมอ ให้กลายเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก ด้วยการจูงใจนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านสิทธิพิเศษทางภาษีและเขต

ทั้งที่เจอเรื่องร้ายทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมืองรุมเร้าอย่างหนัก แต่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้กว่า 5% ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนๆ เสียด้วย ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ เช่น รัสเซีย หรือซาอุดีอาระเบีย เศรษฐกิจกลับหดตัวอย่างชัดเจน คำถามตามมาคือ ประเทศมาเลเซียทำอย่างไรถึงยังประคองประคองเศรษฐกิจในภาวะคับขันให้เติบโตได้ดีเช่นนี้

เศรษฐกิจพิเศษ ควบคู่ไปกับพัฒนาทางโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค ที่ผู้จัดท้าวตุติบ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อลดต้นทุน

ในที่สุด มาเลเซียสามารถดึงเม็ดเงินจาก



อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (E&E) ให้มาลงทุนได้สำเร็จ จนกลายเป็นฐานการผลิตหลักของสินค้าประเภท Semiconductor หรือ “ชิปอัจฉริยะ” ของบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Intel และ AMD



**ชิปอัจฉริยะเหล่านี้จะนำไปประกอบเป็นอุปกรณ์จำพวก
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่เป็นอุปกรณ์ไอทีร่วมสมัย
ทั่วโลกยังต้องการในระดับสูง**

ขณะที่ไทยและเวียดนามยังคงเน้นผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่มีมูลค่าต่ำกว่า
เช่น ฮาร์ดดิสก์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างช่วย
หนุนให้อุตสาหกรรม E&E ในมาเลเซียเติบโต
จนแข่งขันในตลาดโลกได้ แม้ว่าหลาย
ประเทศจะใช้วิธีลดค่าเงินของตัวเอง เพื่อ
เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า
ส่งออกก็ตาม จนปัจจุบัน E&E กลายเป็น
สินค้าที่มาเลเซียส่งออกมากที่สุด คิดเป็น
กว่า 35% ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนทาง
กับการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม ที่ลด
ลงจาก 35% ในปี 2557 มาเหลือ 25% ขณะที่
มูลค่าการส่งออกทั้งหมดในสกุลเงินริงกิต
ในปีก่อน ยังขยายตัวได้กว่า 1.8%

ยิ่งไปกว่านั้น สินค้าเกษตรที่นิยม
ปลูกและมีปัญหาสินค้าล้นตลาดเสมอมา
อย่างเช่นยางพารา ได้นำเข้ามาบางส่วนแล้ว
แปรรูปเป็นถุงมือทางการแพทย์และถุงยางอนามัย จน
ส่งออกได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ต่างจากไทยและ
อินโดนีเซียที่ยังเน้นแต่ส่งออกนยางดิบที่มีมูลค่าต่ำ สิ่ง
เหล่านี้สะท้อนความเป็นผู้นำด้านการผลิตของผู้ประกอบ

การในมาเลเซียได้เป็นอย่างดี

ในปีที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา
แปรรูปและสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี ปรับตัวขึ้นกว่า 96.8%
และ 52.4% ตามลำดับ สวนทางกับตลาดหุ้นมาเลเซีย
(FBM KLCI) ที่ปรับลดลง 3.9% ความสำเร็จในการกระ
จ่ายภาคการผลิตไปในหลากหลายอุตสาหกรรม ย่อม
ทำให้รายได้ประเทศลดความผันผวนลง

**ด้วยจุดแข็งในการสร้างนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งความรู้ในภาษา
อังกฤษและทักษะการผลิตสินค้าที่มีความละเอียดสูง
ทำให้ผลผลิตภาพแรงงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ช่วยให้มาเลเซียสามารถแข่งขันในระยะยาวได้อย่าง
ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี TPP
ยังช่วยเปิดตลาดส่งออกให้กว้างขึ้น และเร่งกำลังการ
ผลิตของเอกชนให้ขยายตัวอีกด้วย**

อีกสิ่งที่สำคัญสำหรับภาคการผลิตคือระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน มาเลเซียเป็นประเทศที่มีระบบโครง
ข่ายถนนที่ดีเยี่ยมของอาเซียน โดยมีทางด่วนยาวกว่า
800 กิโลเมตร พาดจากทางตอนเหนือติดชายแดน
ประเทศไทย ยาวลงไปถึงทางใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์
และยังเชื่อมต่อกับท่าเรือที่กระจายไปทั่วประเทศ โดย
เฉพาะท่าเรือมะละกา ซึ่งตั้งในจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อ
โลกตะวันออกและโลกตะวันตกอย่างพอดี ช่วยให้ผู้
ประกอบการในมาเลเซียมีต้นทุนลอจิสติกส์ที่ดีที่เพียง
13% เหนือกว่าประเทศผู้ผลิตหลักๆ ทุกประเทศในอาเซียน

อย่างเช่นไทยก็สูงถึง 20% ต่อจีดีพี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในฐานะฐานการผลิตให้ประเทศอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันที่ตกต่ำย่อมทำให้รัฐบาลประสบปัญหาทางการคลังอยู่บ้าง ทว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา โดยทุกครั้งที่เผชิญวิกฤต มาเลเซียก็พร้อมรับมือกับปัญหาได้ดี

ในคราวนี้ รัฐบาลได้ตัดค่าใช้จ่ายอุดหนุน (subsidy) บางส่วน เช่น ราคาพลังงาน รวมถึงเพิ่มรายได้ผ่านการปฏิรูประบบภาษีแบบใหม่ที่เรียกว่า GST เพื่อจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น รวมถึงให้บริษัทในเครือของรัฐบาล (GLCs) และภาคเอกชนร่วมลงทุน ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจ เช่น รถไฟฟ้าในกรุงกัวลาลัมเปอร์ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมมาเลเซีย-สิงคโปร์ และทางด่วนอื่นๆ ทั่วประเทศยังคงเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลดีในวงกว้างต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือแม้แต่การภาคธนาคาร

มาเลเซียจึงเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวอย่างแข็งแกร่ง จนเราต้องจับตา.



เศรษฐกิจซบถุดข้าวถุง หงษ์ทองรับแข่งเดือด

ลาดพร้าว ● เศรษฐกิจกระทบ ยอดซื้อข้าวสารบรรจุถุงในห้าง ผู้ประกอบการยังแข่งขันราคา เดือด “หงษ์ทอง” หวังกระตุ้น ปีดยอดปี 59 โต 10%

นางโสพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม็งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จัดการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตราหงษ์ทอง เปิดเผยว่า จากปัญหา กำลังซื้อของผู้บริโภคระดับล่างที่ยังคงชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการในตลาดข้าวสารบรรจุถุงยังแข่งขันกันอย่างรุนแรง เพื่อกระตุ้นยอดขายของตนเองไม่ให้ตกลงไป โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคาสินค้าในช่องทางโมเดิร์นเทรด ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ของข้าวหงษ์ทองอยู่บริเวณภาคใต้ และจากราคายางพาราที่ตกต่ำก็ยอมรับว่ามีผลกระทบกับบริษัทด้วยเช่นกัน


ส่วนแผนการดำเนิน


ธุรกิจของบริษัทของปี 2559 นี้เตรียมงบประมาณการตลาดไว้ราว 150 ล้านบาท จัดแคมเปญ “ความสุขล้นถุง เพิ่มพรี 500 กรัม” ตลอดเดือน พ.ค.นี้ เชื่อว่าจะกระตุ้นยอดขายตลอดช่วงได้ราว 20%

ภาพรวมตลาดข้าวสารบรรจุถุงประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาส่งผลให้ตลาดประสบกับสภาวะชะลอตัวมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว แต่คาดการณ์ว่าในปี 2559 นี้ อาจจะเติบโตได้ราว 5% เนื่องจากกำลังซื้อปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไตรมาสแรกเติบโตได้เกือบ 10% เป็นไปตามเป้าหมาย และจบปี 2559 บริษัทจะมีอัตราการเติบโต 10% พร้อมกับมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 12% จากปัจจุบันมีอยู่ 11%.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 2/2559



 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 12 พฤษภาคม 2559

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในนามประธานคณะกรรมการบริหารสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยนายณัฐพร สิ้นไชย ผู้จัดการสวนยางและปาล์มน้ำมัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รายงานผลการดำเนินงานสวนยางพาราตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ถึงมีนาคม 2559 ว่า มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จำนวน 940,642.64 บาท โดยที่ประชุมฯ มีมติกำหนดให้เปิดกรีดยางพารา ในวันที่ 16 พฤษภาคม นี้ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับซื้อน้ำยางพาราตามมติเก่าของฤดูกาลที่แล้ว

สำหรับการพิจารณาผู้กรีดยางพารา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้แบ่งแปลงยาง จำนวน 35 แปลง ยางอ่อน จำนวน 23 แปลง เป็นแปลงยางแก่ จำนวน 12 แปลง แปลงยางเบอร์ 35 เป็นแปลงยางแก่สภาพตัดได้บางส่วน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้จ้างผู้กรีดยาง และจ่ายค่าจ้างการกรีดยางจากการขายน้ำยางที่กรีดยังได้ ตามสัดส่วน ดังนี้ 1.แปลงยางอ่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รับร้อยละ 60 ผู้กรีดยางร้อยละ 40 2.แปลงยางแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รับร้อยละ 55 ผู้กรีดยางร้อยละ 45 และ 3.การขายเศษยาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้รับร้อยละ 50 ผู้กรีดยางร้อยละ 50

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์


Rewriter : ชลิตา กลิ่นเชย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ระบุ ราคายางที่สูงขึ้นในช่วงนี้ เป็นผลมาจากมาตรการเก็บสต็อกยาง 6 แสนตัน และอยู่ในช่วงปิดกรีดยาง



 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 12 พฤษภาคม 2559

ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ระบุ ราคายางที่สูงขึ้นในช่วงนี้ เป็นผลมาจากมาตรการเก็บสต็อกยาง 6 แสนตัน และอยู่ในช่วงปิดกรีดยาง

นายสุธี อินทรกุล ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะนี้ความต้องการยางของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป มีผลจากผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ภายใต้สภาไตรภาคียาง ได้ออกมาตรการเก็บยาง 615,000 ตัน ไวน์สต็อกเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป ส่งผลทำให้ประเทศผู้ใช้อย่างพารา ต้องเก็บสต็อกยางไว้ใช้งาน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงปิดกรีดและประสิทธิภาพอากาศร้อน ต้นยางให้น้ำยางน้อย ถือเป็นจังหวะดี ทำให้ยางมีราคาสูงขึ้น

โดยการดึงยางออกจากตลาด กว่า 6 แสนตัน มีผลทำให้ราคายางดีขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าราคายางจะขึ้นต่อไป จะต้องดูว่าจะผ่านแนวรับราคายาง 60 บาทไปได้ อาจจะขึ้นถึง 70 บาท แต่หากไม่ผ่านจะเข้าวงจรยาง คือ กลับมาสู่ภาวะปกติ ราคายางจะลดลง ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป

ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้มีเกษตรกรนำยางมาขายในตลาดกลางยางพาราอย่างมาก บางวันไม่มียางเข้าตลาด เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มเปิดกรีด ต่อไปขอให้เกษตรกรทำยางคุณภาพดีมาขาย จะได้ราคายางสูงขึ้น


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นชัย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสองหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคา มี ทั้งปรับเพิ่มและปรับลด

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 10 พฤษภาคม 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 56.50
บาท ปรับลดลง 60 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 63.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 13
สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 62.88 บาท ปรับลดลง 1.67 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น
5 กิโลกรัมละ 60.06 บาท ปรับลดลง 49 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 58.59 บาท ปรับลดลง
1.96 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 51.82 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.11 บาท สถานการณ์ราคาขาย
ประจำวัน ยางแผ่นดิบไม่มีการประมูล เนื่องจากไม่มียางเข้าตลาด มีปริมาณยางเข้าตลาดกลาง
ยางพารานครศรีธรรมราช รวม 24,000 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 59 บาท ราคาไม่
เปลี่ยนแปลง

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 63.08 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัว
ลดลง 18 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 61.75 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 57
สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 57.02 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13 สตางค์ต่อ
กิโลกรัม


ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเชย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

เกษตรกรชาวสวนยาง ในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลุกแตงโมเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้หลักแสนบาท

 แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 วันที่ข่าว : 9 พฤษภาคม 2559

นายชิววิทย์ เพชรตาปี หนึ่งในเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ปลุกแตงโมเป็นอาชีพเสริม ในขณะที่ราคายางพาราตกต่ำ โดยปลุกแตงโมในพื้นที่กว่า 20 ไร่ พื้นที่หมู่ 5 ตำบลอিপัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชิววิทย์ เล่าว่า ปลุกแตงโมพันธุ์ ร็อค 02 และ กินรี 101 ซึ่งการดูแลรักษาในช่วงต้น ใช้เชื้อไซโคโรมา จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านไป 20 วัน ใช้เชื้อบิวเวอเรีย เพื่อปราบศัตรูพืช แต่จะไม่ใช้สารเคมี และแนะนำให้ใช้น้ำบาดาล เพราะจะสะอาดกว่าน้ำจากลำคลอง เนื่องจากไม่มีฝุ่นละอองเจือปน พร้อมทั้งทำระบบปุ๋ย ปล่อยมากับระบบน้ำ โดยใช้เงินลงทุนตั้งต้นที่ 1 แสน 6 หมื่นบาท ซึ่งตั้งเป้าหมายว่า จะมีรายได้ต่ำกว่า 5 แสนบาท

ด้านนางมานี มากอินทร์ รักษาการเกษตรอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพาะปลุกแตงโมว่า ต้องคำนึงความเหมาะสมของพื้นที่และการจัดการ หากประสบปัญหา ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง จะช่วยดูแลและให้คำปรึกษา ตลอดจนจัดหาตลาดจัดจำหน่าย ซึ่งขณะนี้ได้จัดสถานที่จำหน่ายแตงโม ไว้ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง ซึ่งปรากฏว่า มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อเป็นจำนวนมาก ทั้งซื้อไปบริโภคเอง และนำไปจำหน่ายต่อ โดยจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 18-20 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยาศักดิ์ สามเมือง

Rewriter : ปิยะราช บุญประเสริฐ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ข้าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 14:52:30 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,600 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 9,000 บาท/ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 7.90 บาท/กก.

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.15 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ -

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 5.70 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 10

พฤษภาคม ที่ราคา 5.60 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 60.19 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 10

พฤษภาคม ที่ราคา 59.89 บาท/กก.

สับประรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10.40 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด A

ตลาดผลไม้ ตรอกนอง จ.จันทบุรี 92.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

ตลาดผลไม้ ตรอกนอง จ.จันทบุรี 130.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตุง จ.ตราด 32.00 บาท/กก.

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 76.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 34.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 280.00 บาท/ร้อยฟอง ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 10

พฤษภาคม ที่ราคา 270.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 145.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--